

Bián cä 30-04 cä a Viát nam, sau 35 năm, ván còn đäc nhiäu ngä i nhäc täi ..



Nhìn äi vài nét mäi cä a bián cä

Bián cä 30-04 cä a Viát nam, sau 35 năm, ván còn đäc nhiäu ngä i nhäc täi đäi nhäng cái nhìn khác nhau, nhäng tuyät đäi không có cái nhìn đó là «sä giäi phóng», ngoài tränh nhóm cäng sän cäm quyän ở Hà Näi.

Gän đây, trong däp kä niäm 35 năm mät Mián Nam, mät tác giä ngä i Mä, Ts. Roger Canfield, cho xuät bän quyän “Comrades in arms : How the Ameri-cong won the Vietnam war against the common enemy-America” (Mä-cäng đã chiän thäng trong cuäc chiän Viát nam nhä thä nào).

Sau 22 năm dài, tä 1988, nghiän cäu qua nhiäu tài liäu cä a CIA, FBI và sách báo ngoäi quäc

và Việt nam, cả Việt Nam cũng sẽ, ông đưa ra nhận định “Kể từ cuộc chiến là do người Mỹ thua mặt trận chính trị ngay tại Quốc Hội Huê kß năm 1975 vì chính họ cũng đã truy cập thông và các phong trào hòa bình-phản chiến, chính quân Mỹ không thua trận do bộ cũng quân đánh bại”.

Thông điệp chính mà ông muốn gửi qua quyển sách của ông là “hầu hết những gì người Mỹ hiểu về cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, bởi vì phần lớn những gì được ghi lại trong sách vở là sự tuyên truyền của chính quyền Việt Nam. Khác biệt giữa quyển sách này với hàng ngàn cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam là chính sách có mặt của cuốn sách nào nghiên cứu chi tiết các cuộc tiếp xúc và thăm viếng qua lại giữa chính quyền Hà Nội với phe phản chiến tại Mỹ lúc bấy giờ”.

Chiến tranh là điều không nên vì chiến tranh thật khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, nó là một cuộc chiến nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Đây là một chiến tranh quan trọng trong chiến tranh lạnh. Các chiến sĩ Cộng Hòa miền Nam Việt Nam không đánh bại được lính cộng sản miền Bắc vì quân đội Mỹ đã phản bội họ. Theo tôi, phản bội được minh chứng là điều đáng xấu hổ”. (Trà Mi, VOA, 23-03-2010).



Tiến sĩ Roger Canfield

Phê bình những nhận định của tác giả Roger Canfield, Giáo sư Thayer, chuyên nghiên cứu về Việt nam tại Học Viện Quốc phòng Úc, phát biểu :
“Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến cách mạng kéo dài. Và hiểu theo cách cộng sản đó là cuộc chiến kết hợp giữa quân sự và chính trị. Đó là cuộc đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Hoa Kỳ thua tại mặt trận chính trị. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về vai trò của truy cập thông trong cuộc chiến này nhưng không có kết quả nào ủng hộ ý kiến cho rằng phong trào phản chiến tại Mỹ đã

thành công trong việc dßng tßi việc Mß rút quân ra khỏi Vißt Nam.

Tôi cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng Hoa Kỳ thua trận. Cuộc chiến mà Hoa Kỳ đồng ý đồng u là một cuộc chiến cách mạng kéo dài và vì thế nói thắng hay thua là không hợp lý vì theo thời gian, một tiêu chuẩn của nước Mỹ thay đổi. Mỹ đã không thành công duy trì đồng cßp cho phe Cộng Hòa ở Vißt Nam. Đây không phải là cuộc chiến tranh hiện đại theo nghĩa thông thường là 1 cuộc gia xâm lược của một nước khác, mà đây là một cuộc chiến cách mạng, một cuộc chiến cách tân Vißt Nam hiện đại nghĩa của sự sống. (Trà Mi, VOA, 23-03-2010).

Ts Roger Canfield cho rằng Miền Nam thất bại vì bỏ đồng minh Huế Kỳ phần bßi. Luận này đồng tác giả người Vißt Nam, Ts. Nguyễn Tiến Hoàng, trong quyển sách của ông viết về “Tâm tư Tổng thống Thißu” sắp phát hành (Gißi thißu trên Internet), xác nhận người trợ tá Kissinger thuyết phục đồng trßn an T.T Nixon là “Huße kỳ phần tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mặt chuyển trong một hay hai năm sau, sau đó thì ...chßng ai cần đồng chß gì nữa . Vì lúc này, Vißt nam sắp chß còn là bãi hoang vắng”. Và quyết định cái “công thức nào đó”, ông Kissinger đã tìm đồng cß và đã áp dụng đồng đßn kết quả như ông mong muốn khi ông trợ tá ông Đồng lý Văn phòng John Erlichmann của TT. Nixon “Tôi nghĩ rằng nếu họ (Chßnh phủ Sài gßn) may mắn thì đồng cß 1 năm rồi [mßi một]”.

Ts Nguyễn Tiến Hoàng nêu lên 3 điểm chủ yếu của chủ trương lúc bấy giờ của Chánh quyền Nixon nhằm giải quyết vấn đề Vißt nam “trong danh dự” sau khi đã một đàm nhißu lớn với Trung cộng và Nga-sô, tức đồng đßng đồng cß sự thỏa thuận của 2 nước cộng sản này để kết thúc chiến tranh Việt nam theo đồng đồng đồng của Huế Kỳ :

- Ký kết 1 hiệp định như đồng Huế Kỳ trßng thoái trong danh dự ,
- Tôn trọng một không gian thời gian giải pháp trßng thoái và sự sắp đồng sự xảy ra (một vài năm sau đồng đồng luận không lớn án Huế Kỳ phần bßi bßn, mà cho rằng chánh quyền Sài gßn bßt đồng cß),
- Mỹ có thể chấp nhận một chánh quyền cộng sản ở Sài gßn . (Giáo sư Carl Thayer)

Ts. Roger Canfield dùng tựa sách rất đồng đßng “Mß-cßng”. Trßng đồng giß, người ta nói “Vißt cộng” đồng chủ cộng sản bßc việt xâm nhập và cộng sản ở Miền nam do Hà nội tiếp chủ . Cách nay 2 năm, trong một bài viết về cộng sản hà nội (Ai thắng trận Việt nam ngày nay : Đồng cộng sản hay một ĐßNG HÁN NGßY?), Giáo sư Stephen Young, người Mỹ , gọi đồng cộng sản hà nội là đồng Hán Ngß vì đã hoàn toàn thu hồi Tàu bßc kinh, dâng đồng đßng, bißn của cho Bßc kinh để mua chußc sự an toàn cho phe nhóm cộng quyßn ở Vißt nam . Ông muốn phần bác bỏ đồng đồng đồng của Hà nội trßng đồng đồng đồng Chßnh quyền và nhân dân Miền nam . Đồng đồng đồng nay người Vißt hiện người

nên gọi công sản Hà Nội là Hán ngữ y đä phäi bày bän chät nô lä täu và đánh mät chä quyän cäa chúng nó.

Tác giả Roger Canfield gọi thích tại sao ông viết “Mä-cäng” (Ameri-cong) là vì mät số nhäng người họ täng phän chíän và kêu gọi hòa bình, họ tä xäng nhä thä. Mä-cäng có nghĩa là nhäng người Mä đäng quan đäm với Việt cäng, với công cuộc đäu tranh cäa cäng sản . Mä-cäng và Việt cäng đäu xem chä nghĩa đä quäc Mä là kẻ thù chung”.

Trong sách, ông Roger Canfield có đä cäp täi với Huä Kä can thiệp Việt Nam là đä ngăn chặn sự bành träng cäa cäng sản trong thời kỳ chíän tranh länh . Nhưng chúng tôi nghĩ nếu chíän länh “bäng chặn cäng” cäa Huä Kä đä cä đäy mänh thêm nữa thì chä cän ngày nay đã không còn täi 4 nä cäng sản tän täi . Và Huä kä đã không bä thä gọi lên án suốt 35 năm vì đã hoàn thành sự mäng cao cä cäa mình.

Gäi phóng hay lä thuäc?

Trä läi phäng với nhân ngày 30-04 năm 2008, ông Bùi Tín, sĩ quan cao cấp nhät vào Dinh Đäc Läp ngày 30/04/75 nay là nhà báo tä Paris, nói to cho mọi người Hà Nội nghe rõ : “Đät näc Việt nam ta sau ngày 30-4-1975 chäa đäc gäi phóng và cũng chäa đäc thäng nhät. Ngày 30-4 chä có đäng CS thäng, toàn dân với thua, với bä thäng trä bäi đäc quyän đäng trä”.

Vì theo ông, đäng Cäng sản Việt Nam, sau 30-04-75, đã thäc sự trä thành mät đäng xâm länh thäc hiän chính sách chíäm đóng và thäng trä Miền Nam, bä tù và quän thúc hàng triệu người dân, cäp đät tài sản cäa toàn dân, thanh toán ngay Mät trän dân täc gäi phóng Miền nam, gây thäm cänh hàng triệu thuyän nhân. Sau 30-4-1975, chä riêng duy nhät đäng CS cäm quyän, không cho ai läp häi, không cho mät tä nhân nào ra báo, không có tä do äng cä và bäu cä, đàn áp dã man nhäng người tranh đäu đòi dân chä, nhân quyền, đòi bäo vệ chä quyän quäc gia, länh thä, länh häi,...träc hiäm häa Bäc kinh xâm länh cä.

Trong Hội nghị TW 12 Hà Nội vừa qua, đäng cäng sản với kiên đänh con đäng xã hội chủ nghĩa thät thäm häi trong lúc Hội đäng châu Âu đã tuyên bố Chä nghĩa cäng sản và chủ nghĩa xã hội hiän thäc do các đäng cäng sản Đông âu và Liên-sô chä träng tä 1945 đän 1991 là phi nhân tính, là thäm hoä cho các dân täc và täi ác chủ nghĩa nhân loại. Quốc hội Ba Lan đã thông qua luật đät chä nghĩa cäng sản ra ngoài vòng pháp luật, và coi việc tuyên truyền cäng sản là phạm pháp.

Täi các nước Đông Âu, hội chủ nghĩa cäng sản từng ngä trä, ngày nay, không có gì xäu, nhäc bäng khi bä mäng nhiäc : "nói đäi nhä cäng sản, läa gät nhä cäng sản!". Cũng gọi ngänh Hoa

kä, Canada, Úc ... ai bä vụ cáo, chä p mä là "tay sai Viät Cäng", "Viät Cäng näm vùng", có thä phát đän kiän kä chä p mä, và đã có phiên toà xét xä tuyên án phät kä chä p mä gän 100 ngàn đô-la, vì quan toà tôn träng giá trä xã häi "coi Cäng sän nhä là mät điäu gì xäu xa, bän thäu, täi tä, ghê täm". Thä mà ngày nay, ä Viät nam läi còn mät nhóm ngä i "can đäm" ôm chät con đäng cäng sän! Chä vì quyän läi phe nhóm mà vô cäm träc quyän läi täi thäng cäa đät näc!

Tä täng Hä Chí Minh

Hä Chí Minh hoàn toàn không có tä täng, chä "có công" đem chä nghĩa Mác-Lê vä áp đäng ä Viät Nam nhäm đäa Viät Nam biän thành mät bä phän cäa quäc tä cäng sän. Hä Chí Minh luôn luôn cäc cung tän täy phäc vä Đä Tam Quäc Tä. Lúc ký thäa hiäp 6/3 đón tiäp thäc dân Pháp trä läi, Hä Chí Minh giäi thích väi cán bä thân tín "Thà bä lä thuäc 5, 10 năm näa còn hän là đäc läp trong tay các đäng phái quäc gia".

Mäc tiêu cäa Hä Chí Minh träc sau không phäi là dành läi cho nhân dân quyän tä quyät, quyän bäu cä, quyän chän läa ngä i lãnh đäo, quyän có luät pháp cäa mình và näp säng cäa mình. Mäc tiêu cäa ông ta là cäng bäc nhân dân phäi chä p nhän chä đä toàn trä kiäu Staline và Mao-Träch-Đông do ông ta chän läa, väi tät cä đäc điäm cäa nó : nhäng cuäc hành quyät không qua xét xä, träi täp trung, sä chà đäp nhân phäm và áp đäng mäi cách trä thù bän thäu trong "cäi täo", bä dân chúng chät đäi và đäng viên cäm quyän các cäp tä do tham nhäng vô täi vä.

Khi phát đäng chiän tranh giäi phóng, Hä Chí Minh khäi đäy nhäng khát väng tä nhiên cäa con ngä i : khát väng tä do, thänh väng, tiän bä, đäc läp dân täc đä räi häng tät cä ý nguyän äy cäa toàn dân vào nhäng mäc tiêu hoàn toàn trái ngä c đä chä nhäm phäc vä cho đäng läi cäng sän Đä Tam Quäc Tä mà thôi . Dân tộc Viät Nam đã bä ông ta läi đäng thâm đäc.

Khi quän chúng nhän ra đäc sä läa đäo thì đã quá muän. Hä đã bä cäm tù . Chính quyän đäc tài toàn trä đã đäc thiät läp và nhà tù đã khóa chät cäa . Thä là Hä Chí Minh đã thành công biän thänh nhäng tình cäm cao quý, nhäng sä đän thân và hi sinh cäa toàn dân trong kháng chiän cho mäc tiêu riêng cäa ông ta .

Träc nhäng täi ác chäng nhân läi trong các cuäc Cäi cách ruäng đät, Nhân văn Giai phäm, thäm sát Mäu Thân, và bao nhiêu vä thanh toán các đäng chí đä bäo vä đäa vä lãnh đäo cäa mình, Hä Chí Minh vän giä vä läng tâm thanh thän, cä trong khi nêu lên nhäng mät tiêu cäc cäa chä đänh trong vä Cäi cách ruäng đät ä Miän Bäc hay khi thäa nhän hành đäng sát häi nhà ái quäc Tä Thu Thäu väi ký giä Guérin.

“Låch så là hå quå không phåi cåa nhång ý đånh con ngå i mà là cåa hành đång cåa hå.” (Hå Chí Minh, con ngå i và di sån, cåa Jean–François Revel, Viåt nam Infos, så 36, ngày 25-05-2006, Paris) . Mà hành đång tåi ác chång nhån loåi så phåi đåc đåm ra xét så tråc måt Tòa án dân chå vì đó là nhång tåi båt khå thåi tiåu.

Måt nåc

Ngày nay, ngå i dân trong và ngoài nåc đåu khång đånh đåt nåc đã thåt så lå thuåc Tàu Båc Kinh . Nhång thåt ra Viåt Nam đã båt đåu måt vå måt chánh trå tå khi cång sån Hà Nåi cai trå cå nåc. Chå đå đåc tài toàn trå đã cåp đåt måi quyån cåa dân thì ngå i dân không còn làm chå đåt nåc cåa hå. Hån nåa, hå không làm chå đåc mång sång cåa hå nåa. Nay chå måt thêm lãnh thå, biån vào tay ngoåi bang. Nhång trên quan đåm «cùng phe xã håi chå nghĩa» thì Viåt nam vån tån tåi trong không gian xã håi chå nghĩa vì Viåt nam xã håi chå nghĩa thì không có biên cång quåc gia .

Cùng «Tå quåc xã håi chå nghĩa» våi nhau . Vån đå cåm quyån nå nåi này hay nå nå chå là så y nhiåm mà thôi .

Trong låch så xåa nay, måt nåc thång không do quân giåc månh, mà do lòng dân không biåt hay không muån giå nåc . Ngày nay, Viåt Nam bå måt vào tay giåc Tàu không vì lòng dân không biåt giå nåc, mà vì ngå i dân không có quyån giå nåc .

Ngày 30-04 nay không mang ý nghĩa gì khác hån là ngày måt nåc cho giåc Tàu trong tinh thån thåa hiåp cùng phe xã håi chå nghĩa anh em våi nhau!

<http://www.doithoaionline.org>